

QUYẾT LIỆT, LINH HOẠT...

(Tiếp theo trang 1)

thường trú và dân số tạm trú quy đổi) trên địa bàn ĐVHC cấp huyện, cấp xã và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, điều chỉnh và cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã; vùng III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc; Hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, điều chỉnh, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực vùng III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc; Hướng dẫn việc xác định ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc khu vực biên giới, trọng điểm quốc phòng và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề

ngợi các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản có liên quan nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các chủ thể có liên quan. Cần chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, phải coi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành và thực hiện để bảo đảm, hoàn thành mục tiêu đề ra; phải coi sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương ở các cấp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm

trong thời gian tới. Việc sắp xếp ĐVHC phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể, bao trùm, thực hiện có lộ trình, có bước đi, phải có từng giai đoạn để bố trí nguồn lực cả về vật chất và con người; có cách làm, phương pháp phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả. Quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội. Sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, ứng dụng kỹ thuật số, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp

với các cấp chính quyền. Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã vừa phải căn cứ theo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán..., bảo đảm hài hòa, hợp lý và hiệu quả. Quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC phải đồng thời giải quyết đối điểm các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2019 - 2021; thực hiện chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối với người dân có liên quan. Ngoài ra, việc sắp xếp ĐVHC phải tạo thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp và người dân, mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng không gian phát triển, phát triển về đô thị, nông thôn, khoa học và các dịch vụ khác; đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

THƯ VIỆN TỈNH CẤP MỚI 1.850 THẺ BẠN ĐỌC

6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã cấp mới 1.850 thẻ bạn đọc, phục vụ 15.550 lượt bạn đọc tại thư viện. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển sách báo, tài liệu tới thư viện các huyện và xe ô tô thư viện đa phương tiện được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Hành trình xe ô tô thư viện đa phương tiện của Thư viện tỉnh đã phục vụ độc giả tại 45 điểm trường và điểm đọc sách tại các huyện, thành phố trong tỉnh với 25.666 lượt học sinh tham gia. Trên mỗi hành trình xe ô tô thư viện đa phương tiện, Thư viện tỉnh đã tặng 1.045 bản sách và nhiều phần quà khác cho học sinh các điểm trường tham gia phân thi về sách. Ngoài ra, Thư viện tỉnh đã tặng 2.278 bản sách tới độc giả ở các địa điểm xa khu vực trung tâm tại huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ. Hỗ trợ Thư viện tỉnh Hải Dương trong hoạt động chuyên môn, Thư viện tỉnh đã tổ chức xe ô tô thư viện đa phương tiện phục vụ lưu động tại Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh (Hải Dương) với trên 300 học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động. 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh cũng đã tiếp nhận hàng nghìn bản sách do các tổ chức, cá nhân tài trợ, bổ sung nguồn tư liệu quý giá phục vụ bạn đọc.

Thời gian tới, Thư viện tỉnh tích cực bổ sung tài liệu, báo, tạp chí và sách thiếu nhi phục vụ bạn đọc tại chỗ, bạn đọc trực tuyến. Đồng thời, quan tâm thúc đẩy hoạt động thư viện cơ sở, khuyến khích thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ tăng cường phục vụ cộng đồng.

TU ANH

Tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số doanh nghiệp

Nhằm giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho trẻ em và trang bị kỹ năng để có thêm hành trang chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập, ngày 31/7, Làng trẻ em SOS tổ chức cho hơn 50 trẻ em trong Làng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ ngoài cộng đồng đồng tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Các em đã được tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh) chuyên sản xuất các linh phụ kiện phòng tắm, các thiết bị cửa sổ, các phụ kiện trang trí lan can và Công ty TNHH TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) chuyên sản xuất hàng may mặc. Tại đây, các em được đại diện các doanh nghiệp giới thiệu về lịch sử hình thành, bước phát triển của doanh nghiệp đến thời điểm hiện nay cũng như được trải qua quá trình vận hành và sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng.



Các em được trải nghiệm thực tế quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp Tactician.

Thông qua hoạt động trải nghiệm giúp các em được tiếp xúc với môi trường làm việc cụ thể, chứng kiến quy trình sản xuất, qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp cũng như ý thức lao động cho các em.

DUY TÙNG

HUNG HÀ Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng trên địa bàn, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Hưng Hà vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường Mầm non Thái Phương.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Hưng Hà đã công bố Quyết định số 5238/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Phạm Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Thoan tại khu cánh đồng thôn Hà Nguyễn (xã Thái Phương). Hiện trạng trên đất không cấy lúa và không có hoa màu trên đất.

Quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất diễn ra an toàn, đúng trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật.

BẢO AN

Ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường

Là thành viên của Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389/ĐP tỉnh), từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực vào cuộc quản lý, giám sát, đấu tranh chống nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn chất lượng, đo lường.

Khi khoa học công nghệ càng phát triển thì hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa càng phức tạp, khó phát hiện khiến không ít người tiêu dùng dễ bị "sập bẫy" và gánh hậu quả "tiền mất tật mang". Nhận thấy nguy cơ cao nảy sinh trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập trung khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: Lợi dụng những kẽ hở của pháp luật và chính sách thông thoáng của nhà nước, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã vi phạm quy định trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 3 mẫu xăng, dầu gửi đi đánh giá chất lượng hàng hóa. Hiện đơn vị đang có kế hoạch triển khai mua mẫu sản phẩm thiết bị điện, điện tử các loại để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN.



Lực lượng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường của cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Ngoài phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Sở, việc khảo sát đánh giá chất lượng hàng hóa còn cung cấp thông tin cho các ngành chức năng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với một số hàng hóa thiết yếu.

Cuối tháng 4 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra chuyên đề về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm sứ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tiến Hải vi phạm về hoạt động công bố hợp

chuẩn, sử dụng dấu hợp chuẩn khi chưa đăng ký công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 10 triệu đồng.

Đó chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng mà lực lượng chức năng Sở Khoa học và Công nghệ và phát hiện, xử lý. Cụ thể, lực lượng thanh tra chủ trì, phối hợp cùng Phòng Quản lý chuyên ngành và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức thanh tra theo kế hoạch 20 đơn vị và thanh tra đột xuất 5 đơn vị về đo lường và Công nghệ đa khoa, phòng khám đa khoa

trên địa bàn tỉnh; xử lý 5 đơn vị vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 31 triệu đồng. Lực lượng chức năng thanh tra 20 đơn vị kinh doanh xăng dầu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa; kiểm tra 15 đơn vị kinh doanh hàng thiết yếu, xử lý 3 vụ, phạt tiền 4,5 triệu đồng. Các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra 2 doanh nghiệp và 2 cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trang sức, mỹ nghệ. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ còn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 1 lô hàng khối lượng 6,2 tấn thép không rỉ và 2 lô hàng thép thanh tròn

Không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về tốc độ

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Do đó, vi phạm này sẽ bị xử lý với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Đường tỉnh ĐT.458 là tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Thái Bình đi huyện Kiến Xương, nối quốc lộ 37B đi huyện Tiến Hải với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuyến đường này hiện có nhiều điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trở thành mối nguy thường trực với người đi đường do có nhiều điểm giao cắt với đường nhánh, cộng với mật độ dân cư đông đúc hai bên đường và lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Hiện nay, lực lượng chức năng đã đề bố biển báo hết khu vực đông dân cư R.421 tại km6, thuộc địa phận xã Vũ Ninh (Kiến Xương). Do đó, hiện

nay các phương tiện qua khu vực này chỉ được đi chuyên với tốc độ tối đa cho phép 50km/h, tuy nhiên tình trạng vi phạm về tốc độ vẫn diễn ra thường xuyên.

Chỉ trong thời gian ngắn của ca trực làm nhiệm vụ trên đường tỉnh ĐT.458 đoạn giáp ranh giữa xã Vũ Ninh và xã Vũ Quý (Kiến Xương), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi đi qua khu vực đông dân cư. Anh P.V.D điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-025.58 qua đoạn đường này vi phạm 65/50km/h nên đã bị lập biên bản xử lý. Anh D

phản: Vì đang có việc gấp nên tôi đi quá tốc độ cho phép. Khi được cán bộ CSGT chỉ rõ lỗi sai, có đầy đủ hình ảnh, tôi đã nhận ra và ký vào biên bản, coi đây là bài học để rút kinh nghiệm, không vi phạm nữa.

Đại úy Tạ Đồng Điện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đường ĐT.458 là tuyến đường có tình hình lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, hai bên đường đầy đặc nhà dân, chợ dân sinh nhưng nhiều người điều khiển ô tô,



Lực lượng chức năng tăng cường phương tiện kỹ thuật kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm về tốc độ.

xe máy vẫn phóng nhanh, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Chính vì vậy, tổ công tác thường xuyên có mặt, sử dụng các thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng để phát hiện, xử lý vi phạm nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Khi đi chuyên

với tốc độ cao, người điều khiển phương tiện khó quan sát được các chướng ngại vật trên mặt đường, hạn chế khả năng phán đoán trước những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Nếu gặp tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện không đủ thời gian đưa ra phương án xử lý an toàn... Vì thế, việc tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp

vi phạm về tốc độ là hết sức cần thiết.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 10.500 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ trên 3.400 phương tiện, tước gần 4.000 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 37 tỷ đồng. Riêng chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ đã xử lý gần 1.800 trường hợp, phạt tiền trên 8,3 tỷ đồng (tăng 928 trường hợp, tiền phạt tăng trên 4,5 tỷ đồng). Đây là một trong những lỗi vi phạm giao thông có mức độ cao nhất, sau lỗi vi phạm về nồng độ cồn.

Trung tá Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết và xử lý tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ và duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục. Đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín, huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ, chú ý khung thời gian và những tuyến đường thường xảy ra các hành

vi vi phạm. Ngoài tuần tra, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường, các tổ tuần tra còn tổ chức mật phục để ghi hình, phạt nguội các trường hợp chạy quá tốc độ quy định để xử lý với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đối với các phương tiện mà lực lượng CSGT chưa đứng ngay được, đơn vị sẽ tổng hợp, xử lý theo hình thức phạt nguội. Song song với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, lứa tuổi, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đừng để "nhẹ nhõm một giây, chậm cả đời".

MINH PHÚC